



อัตตตตตตตตตตต อสุจิ มนุสุสา คนเห็นแก่ตน เป็นคนสกปรก

อุดมการณ์สหกรณ์

One For All And All For One แต่ละคนเพื่อทุกคน และ ทุกคนเพื่อแต่ละคน | www.srusct.or.th | ปีที่ 5 ฉบับที่ 45 เดือนมกราคม 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562

แคะรอย พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่...

คุมเข้ม!! คณะกรรมการ ผู้จัดการ
ปล่อยกุ๊ยากขึ้น!!

สารบัญ

- 2 กักตายน
โดย : ฐาตุร เพชรมาตย์

- 3 เรื่องจากปก
เรื่อง แกะรอย พ.ร.บ. สหกรณ์ ฉบับใหม่...
คุมเข้ม!! คณะกรรมการ ผู้จัดการ ปล่อกู้ยากขึ้น!!
โดย : ผู้จัดการ

- 4 กุญกับประธาน
โดย : ภิญโญ เรือนเพชร

- 6 รายงานผลการดำเนินงาน
โดย : โชติกา บุญรังศรี

- 8 เส้นทางคนสหกรณ์
เรื่อง ประกาศแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ชุดที่
14/2561
โดย : ประชาสัมพันธ์

- 10 เส้นทางคนสหกรณ์
เรื่อง ประกาศแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ชุดที่
14/2561 (ต่อ)
โดย : ประชาสัมพันธ์

- 12 รอบรู้เรื่องสหกรณ์
เรื่อง อยู่อย่างพอเพียงซี!! “แล้วชีวิตจะดีเอง”
โดย : สมศักดิ์ โกศัยสุข

- 14 ฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย : ประชาสัมพันธ์

- 15 ประมวลภาพกิจกรรม
โดย : เบญจวรรณ ล้อเส็ง

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา : สมศักดิ์ โกศัยสุข สาวิตย์ แก้วหวาน ภิญโญ เรือนเพชร
บรรณาธิการ : ฐาตุร เพชรมาตย์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : โชติกา บุญรังศรี
กองบรรณาธิการ : สราวุธ เสวตทัตต์ สุภวัฒน์ รัตนคชา
ศุภชัย ไบบาง ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ หมั่นคิด สมชาย นาคแสนพญา
ออกแบบรูปเล่ม : เบญจวรรณ ล้อเส็ง



ฐาตุร เพชรมาตย์

ทักทาย

บทบรรณาธิการ

สวัสดีปีใหม่ครับ พี่น้องสมาชิกสหกรณ์
ของคณงานรถไฟ ก้าวเข้าสู่เดือนแรก
ของปี พ.ศ.2562 ในนาม บก.วารสารอุดมการณ์
สหกรณ์ ก็ขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพ
ใจที่แข็งแรงตลอดปีนี้และขอให้รอบคอบมีสติในการใช้จ่ายเงิน
เพื่อที่จะได้มีเงินใช้อย่างสบายตลอดปีนะครับ

มาพูดคุยถึงเรื่องกิจกรรมของสหกรณ์ที่ผ่านมา ก็ผ่านมา
อย่างเร็วสมบูรณกับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ในส่วน
กลาง ซึ่งจากที่ได้สังเกตสมาชิกในส่วนกลางบางกลุ่ม ยังคงให้
ความสำคัญกับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกค่อนข้างน้อย
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทางคณะกรรมการสหกรณ์ คงจะต้องให้การ
ศึกษาสมาชิกเพิ่มเติมให้มากขึ้นเพื่อที่สมาชิกจะได้เข้าใจใน
กระบวนการบริหารงานสหกรณ์ เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ
อย่างมาก

ในเดือนมกราคม 2562 นี้ทางสหกรณ์จะมีการเปิดรับสมัคร
กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ต้องหมดวาระลง
สมาชิกท่านใดสนใจก็ขอรับใบสมัครได้ที่ทำการสหกรณ์ได้นะครับ
ส่วนเรื่องสวัสดิการเกี่ยวกับทุนส่งเสริมการศึกษามูลนิธิ กรรมการ
ฝ่ายการศึกษาจะมีการพิจารณาทุนในเดือนนี้เช่นกันยังงี้ก็คอย
ติดตามได้ทางหน้า Facebook ของสหกรณ์ สอ.สร.รฟท. กันนะ
ครับ

สุดท้ายนี้ ก็ขออ้าเดือน! วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ทางสหกรณ์กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
สหกรณ์จะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน รอบแรกในวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2562 และรอบสอง วันที่ 11 มีนาคม 2562 ของที่
ระลึกที่จะแจกในวันประชุมใหญ่ปีนี้เป็นเสื้อโปโลสีสันสดใส
สวยงามทีเดียว ยังไงก็ขอให้สมาชิกมาเข้าร่วมประชุมกันมาก
ๆ นะครับ

แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ

ฐาตุร เพชรมาตย์
บรรณาธิการ

แกะรอย พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่... คุมเข้ม!! คณะกรรมการ ผู้จัดการ ปล่อยกุ๊ยากขึ้น!!

เรื่องจากปก
โดย ผู้จัดการ

ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. . . . โดยที่ประชุมลงมติ (ในวาระสาม) เห็นชอบการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. . . . เป็นกฎหมายด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 148 เสียง และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายภายใน 60 วัน หลังลงประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น สาระสำคัญ สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน ถูกวางหลักเกณฑ์ กำกับ กรรมการ ผู้จัดการ มากขึ้น เพื่อความรัดกุม และธรรมาภิบาล

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมพิจารณารายละเอียดที่จะต้องออกเป็นกฎกระทรวงและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ตามที่พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ กำหนดไว้ ซึ่งจะประกอบด้วย กฎกระทรวง 13 เรื่องและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 3 เรื่อง ทั้งหมดจะต้องออกบังคับใช้ภายใน 2 ปี ตามที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล ซึ่งจะออกประกาศเป็นช่วง ๆ จนครบตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะสาระสำคัญในมาตรา 89/2 เรื่องของการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน ต้องมีกฎกระทรวงออกมาทั้งหมด 12 ฉบับ ซึ่งกรมฯจะเร่งรัดดำเนินการ เบื้องต้นได้มีการเสนอร่างกฎกระทรวงและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ในที่ประชุมกรรมการฯได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้วแต่อาจจะต้องมีการปรับปรุงในรายละเอียดบางส่วนเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ที่กำลังจะประกาศใช้ ตามที่ประชุมสภานิติบัญญัติในการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ....เป็นกฎหมาย ซึ่งเมื่อสนช.ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์แล้ว หลังจากนั้นจะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารับรองและนำขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้หลังจากที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 60 วัน

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ที่จะเพิ่มเติมและแตกต่างจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ที่ได้ถือใช้มาจนถึงปัจจุบันนั้น อาทิ การกำหนดประเภท ลักษณะของสหกรณ์และวัตถุประสงค์ขอบเขตการดำเนินงานกิจการสหกรณ์แต่ละประเภทการปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสมทบสหกรณ์การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบัญญัติผู้ตรวจสอบกิจการ งบการเงินและการสอบบัญชีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจกระทำการของสหกรณ์กรณีเรื่องการรับฝากเงินจากนิติบุคคลการกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนและการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการกำหนดระบบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

“กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักนายทะเบียนและกฎหมายพิจารณาถึงข้อบัญญัติในกฎหมายสหกรณ์ฉบับเดิม พ.ศ.2542 ว่ามีเรื่องใดที่ออกไว้และขัดกับกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่หรือไม่ เพื่อจะได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกัน โดยกรมฯจะหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วม

กันพิจารณาว่ากฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติที่จะต้องออกมารองรับกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่มีกี่เรื่องและมีเรื่องใดบ้าง เพื่อจะเตรียมร่างเอาไว้ เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ในราชกิจจานุเบกษา และต้องถือใช้ภายใน 60 วัน กรมฯก็จะเสนอร่างกฎกระทรวงและข้อบัญญัติต่าง ๆ ออกมาให้สอดคล้องและทันกับการประกาศใช้กฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและสนับสนุนดำเนินงานของสหกรณ์โดยรวมต่อไป”

สำหรับแผนจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่...)พ.ศ. ประกอบด้วย กฎกระทรวง13 เรื่อง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 5 เรื่องและประกาศนายทะเบียนสหกรณ์1 เรื่อง เช่น กฎกระทรวงกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตแห่งการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ สาระสำคัญ ลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยความหลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมทบกับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ กำหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กู้ยืมและการใช้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน การสอบบัญชีนั้นให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี ตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดว่าด้วยมาตรฐานทางบัญชี

รวมทั้งกฎกระทรวงการรับฝากเงิน การก่อหนี้ การสร้างภาระผูกพัน และการกู้ยืมหรือการค้ำประกัน การดำรงเงินกองทุน การดำรงสินทรัพย์ สภาพคล่องและการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง การฝากเงินและการลงทุน การจัดขึ้นและการกันสำรองหนี้ การจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน การจัดเก็บและรายงานข้อมูล กฎกระทรวง ธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ระเบียบนายทะเบียนว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาอุทธรณ์.



คุยกับประธานกรรมการ

“

การดำเนินงานของ สอ.สร.รฟท. อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน ก็ยังคงดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ได้กำหนดไว้และผลประกอบการของสหกรณ์ก็บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งเป้าไว้

”



บุญญ เรือนเพชร

สวัสดีครับ สมาชิก สอ.สร.รฟท.ทุกท่าน ปี 2561 ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว ปีใหม่ 2562 ผ่านเข้ามา การดำเนินงานของ สอ.สร.รฟท. อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน ก็ยังคงดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ได้กำหนดไว้และผลประกอบการของสหกรณ์ก็บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ สมาชิก 3 กลุ่มหลักของ สอ.สร.รฟท. คือ สมาชิกที่ถือหุ้น สมาชิกที่ฝากเงิน และสมาชิกที่ใช้บริการเงินกู้จากสหกรณ์

ล้วนแต่เป็นเจ้าของสหกรณ์ทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อผลประกอบการของสหกรณ์เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อสิ้นปีก็ควรได้รับตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กล่าวคือสมาชิกที่ถือหุ้นก็จะได้รับเงินปันผลในสัดส่วนที่เป็นธรรมเท่าเทียมกัน ส่วนสมาชิกที่ฝากเงินก็ควรได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดรายได้ส่วนใหญ่ให้แก่สหกรณ์ ควรจะต้องได้รับการดูแลจากสหกรณ์อย่างเหมาะสมเป็นธรรมเช่นกัน เพื่อให้มีการชำระหนี้คืนแก่สหกรณ์อย่างมี



โดย ประธานกรรมการ

ประสิทธิภาพ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังมีแผนงานให้ความรู้กับสมาชิกในเรื่องอุดมการณ์และหลักการของสหกรณ์ทั้ง 7 ประการ เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ และนำหลักการของสหกรณ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถรับรู้และจับต้องได้ ซึ่งผลจากการเดินสายให้ความรู้สมาชิกของสหกรณ์ที่อยู่ในสังกัดส่วนภูมิภาคของสหภาพแรงงานฯ ทั้ง 9 สาขา และสมาชิกที่สังกัดส่วนกลาง ปรากฏว่าได้รับผลเป็นที่น่าพอใจเพราะองค์กรจะพัฒนาเจริญก้าวหน้า มีชีวิต เจริญเติบโตได้ ต้องมีคน คือสมาชิก มีคุณภาพชีวิตที่ดี กินพอดี อยู่พอดี มีความรู้สึกรักหวงแหนและเป็นเจ้าขององค์กรนี้อย่างแท้จริง

ในรอบปีที่ผ่านมาหลายสิ่ง หลายอย่างที่สมาชิกลงมือทำลงมือปฏิบัติแล้วเกิดผลดีต่อส่วนรวมและส่วนตัว ก็ขอให้สมาชิกยึดมั่น ถือมั่น สิ่งเหล่านั้นต่อไป แต่ถ้าสิ่งที่สมาชิกลงมือทำแล้วเกิดข้อผิดพลาด ต้องกลับมาสรุปเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้สิ่งที่ผิดพลาดกลับมาซ้ำรอยเดิมอีก เก็บบทเรียนที่

ผิดพลาดนั้นมาเป็นครูคอยเตือนใจ ก้าวต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคง

ในวาระขึ้นปีใหม่ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ พบแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะทำสิ่งที่ถูกที่ควร เพื่อประโยชน์และสันติสุขของสังคมส่วนรวมต่อไป

พบกันใหม่ฉบับหน้า
สวัสดิ์ครับ

สอ.ส.ส.พท.

จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ

เวลา 08.00 น. สมาชิก ลงทะเบียน

(ถึงเวลา 11.00 น.)

เวลา 09.00 น. เปิดประชุม ดำเนินการ

ประชุมตามวาระ

เวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร

**หมายเหตุ : ของที่ระลึกแจกสื่อโปสเตอร์และหนังสือ
รายงานกิจการให้กับสมาชิกที่มาลงทะเบียน
ด้วยตัวเองตามเวลาที่สหกรณ์ฯ กำหนดเท่านั้น**



รายงานผลการดำเนินงาน

โดย ผู้จัดการ

“...เดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่สมาชิกมาใช้บริการทางด้านเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญมากที่สุด วงเงินที่อนุมัติให้ไปก็เป็นยอดที่สูงที่สุดเช่นกัน เนื่องจากสมาชิกยื่นกู้ด้วยอัตราเงินเดือนใหม่ที่เพิ่งปรับตามงบประมาณใหม่...”



โชติกา บุญรังศรี

สวัสดิ์ปีใหม่ 2562 ค่ะ สมาชิกทุกท่าน พบกับคอลัมน์ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2562 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของเดือนพฤศจิกายน 2561 ค่ะ ส่วนผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี เดือนธันวาคม 2561 จะรายงานในฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพอดีค่ะ

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่สมาชิกมาใช้บริการทางด้านเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญมากที่สุด วงเงินที่อนุมัติให้ไปก็เป็นยอดที่สูงที่สุดเช่นกัน เนื่องจากสมาชิกยื่นกู้ด้วยอัตราเงินเดือนใหม่ที่เพิ่งปรับตามงบประมาณใหม่ เล่นเอาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อที่หน้าเคาน์เตอร์ให้บริการกันแทบไม่ทัน ในวันสลิปเงินเดือนออก...

สรุปเงินกู้ฉุกเฉินในเดือนพฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ฯ อนุมัติไป 388 สัญญา วงเงินอนุมัติ 13,508,000 บาท เดือนตุลาคม 2561 อนุมัติไป 294 สัญญา วงเงินอนุมัติ 10,177,000 บาท ยอดกู้สูงกว่าเดือนตุลาคม 2561 ถึง 94 สัญญา เป็นเงิน 3.331 ล้านบาท

เงินกู้สามัญ อนุมัติไป 278 สัญญา วงเงินอนุมัติสูงถึง 177,224,000 บาท เดือนตุลาคม 2561 อนุมัติไป 151 สัญญา วงเงินอนุมัติ 75.270 ล้านบาท ยอดกู้สูงกว่าเดือนตุลาคม 2561 ถึง 127 สัญญา เป็นเงิน 101.954 ล้านบาท

เงินกู้พิเศษ อนุมัติให้ไปแล้ว 3 ราย 4,410,000 บาท

เรามาคูศักยภาพในการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกกันดีกว่าค่ะว่า สอ.สร.รพท. มีความสามารถในการรองรับ

สมาชิกทางด้าน “บริการเงินกู้” มากน้อยเพียงใด ในระยะเวลา 11 เดือน ระหว่าง เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

สรุปการให้บริการเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท ระหว่างเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561

ประเภท	จำนวน (สัญญา)	วงเงินกู้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินกู้ฉุกเฉิน	3,269	110,589,000	94,221,294
เงินกู้สามัญ	2,140	1,235,978,000	391,196,345
เงินกู้พิเศษ	3	4,410,000	4,395,534
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา	0	150,000	149,661
เงินกู้สามัญ เพื่อจักรยานยนต์	116	8,461,290	8,432,107
เงินกู้สะสม	7	971,000	365,735
รวม	5,535	1,360,559,290	498,760,676

จากตาราง เปรียบเทียบประมาณให้สมาชิกกู้ทั้งปี สหกรณ์ฯ ตั้งงบประมาณไว้ 1,200,000,000 บาท 11 เดือน ให้กู้ไปแล้ว 1,360,559,290 บาท สูงกว่าประมาณการ 160,559,290 บาท ไม่นับรวมเดือนธันวาคม 2561 ส่วนรายงานผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 ในทุก ๆ ด้าน ตามรายงานบันทึกทางบัญชีหน้าขวามีค่ะ ทั้งหมดนี้คือพันธกิจของสหกรณ์เพื่อประโยชน์สุขและการช่วยเหลือแก่สมาชิกทางการเงินค่ะ

พบกันใหม่ฉบับหน้า
ผู้จัดการ



สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

รายการทางบัญชี (Accounting transaction)	พฤศจิกายน 2561 (November, 2018)	ตุลาคม 2561 (October, 2018)
จำนวนสมาชิก (ราย) (Membership)	7,500	7,467
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (Cash and cash at bank)	75,961,361.04	65,049,997.43
ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้ (Loan receivable members)	2,230,419,387.00	2,204,182,313.00
เงินลงทุน (Investment)	326,000,000.00	336,000,000.00
สินทรัพย์อื่น ๆ (Other assets)	2,630,063.42	2,579,183.52
รวมสินทรัพย์ (Total assets)	2,635,010,811.46	2,607,811,493.95
เงินรับฝาก (Deposit)	498,877,405.59	496,624,838.66
หนี้สินอื่น (Other liability)	16,340,785.97	17,712,103.82
รวมหนี้สิน (Total liability)	515,218,191.56	514,336,942.48
ทุนเรือนหุ้น (Share capital)	1,757,661,610.00	1,742,488,600.00
ทุนสำรองและทุนอื่น ๆ (Compulsory reserves and other capital)	362,131,009.90	350,985,951.47
รวมทุน (Total capital)	2,119,792,619.90	2,093,474,551.47
รวมหนี้สินและทุน (Total liability and capital)	2,635,010,811.46	2,607,811,493.95
ดอกเบี้ยรับ (Interest received)	136,106,752.89	122,925,241.58
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on investment)	11,117,803.92	11,090,324.46
รายได้อื่น ๆ (Other income)	192,155.08	173,508.08
รวมรายได้ (Total income)	147,416,711.89	134,189,074.12
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (Interest expenses)	13,122,312.43	12,023,456.19
ค่าใช้จ่ายบริหาร (Administrative expenses)	8,172,637.87	7,430,606.77
รวมค่าใช้จ่าย (Total expenses)	21,294,950.30	19,454,062.96
กำไรสุทธิ (Net profit)	126,121,761.59	114,735,011.16



ประกาศแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก สอ.สร.รพท. ชุดที่ 14/2562

ส่วนกลาง ประกอบด้วย 12 กลุ่มเลือกตั้ง มีผู้แทนสมาชิก จำนวน 65 คน แต่ละกลุ่มเลือกตั้ง มีผู้แทนสมาชิก ดังนี้

กลุ่มเลือกตั้งที่ 1 สถานีกรุงเทพ มีผู้แทนสมาชิก จำนวน 7 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. นายศุภชัย ไบบาง | ประธานกลุ่มผู้แทนฯ |
| 2. นายจิระศักดิ์ สนิทพันธุ์ | เลขานุการกลุ่มผู้แทนฯ |
| 3. นายประโยชน์ วิเชียรฉาย | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 4. นายจรัส ผลยะมา | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 5. นายสุรพงษ์ สุมาลี | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 6. นายสยาม ศรีจะบก | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 7. นายศรัณย์ โพธิราช | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |

กลุ่มเลือกตั้งที่ 2 โรงรถติเขลรางกรุงเทพ มีผู้แทนสมาชิก จำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. นายกมล ศิริจันทร์ | ประธานกลุ่มผู้แทนฯ |
| 2. นายสุภวัฒน์ รัตนคชา | เลขานุการกลุ่มผู้แทนฯ |
| 3. นายสาวิทย์ แก้วหวาน | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 4. นายยศพร วรรณโร | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |

กลุ่มเลือกตั้งที่ 3 โรงรถจักรบางซื่อ มีผู้แทนสมาชิก จำนวน 8 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. นายสุพิเชฐ สุวรรณชาติ | ประธานกลุ่มผู้แทนฯ |
| 2. นายยุทธนา บุญน้อม | เลขานุการกลุ่มผู้แทนฯ |
| 3. ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ หมั่นคิด | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 4. ว่าที่ ร.ต.บรรพต สังคสุข | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 5. นายสุชาติ สอาด | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 6. นายชาติรี วงศ์พรหม | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 7. นายอัมพร เคนเหลา | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 8. นายบุญรอด สุวรรณสารกุล | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |

กลุ่มเลือกตั้งที่ 4 โรงรถฟางบางซื่อและย่านบางซื่อ มีผู้แทนสมาชิก จำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. นายเมธินทร์ มั่นใจ | ประธานกลุ่มผู้แทนฯ |
| 2. นายสรารุช เศวตทัต | เลขานุการกลุ่มผู้แทนฯ |
| 3. นายวิชัย ทิพมาตย์ | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 4. นายจิรวัดน เหมืองพูน | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |

กลุ่มเลือกตั้งที่ 5 โรงรถติเขลรางสมุทรสาคร มีผู้แทนสมาชิก จำนวน 1 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายเศกสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
|-----------------------------|---------------------|

กลุ่มเลือกตั้งที่ 6 โรงรถจักรธนบุรีและสถานีธนบุรีตลอดสายใต้ถึงหัวหิน มีผู้แทนสมาชิก จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. นายสุเทพ สามพี่น้อง | ประธานกลุ่มผู้แทนฯ |
| 2. นายวรเดช สุคนธฤกษ์ | เลขานุการกลุ่มผู้แทนฯ |
| 3. นายพีรพัฒน์ จุลละสร | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 4. นายพลทัส บุญพระเกศ | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 5. นายจรัสสิน ตีคะกุล | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |

กลุ่มเลือกตั้งที่ 7 โรงงานมักกะสัน-โรงพยาบาลบุรฉัตร มีผู้แทนสมาชิก จำนวน 9 คน ดังนี้



- | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1. นายนครชัย | โยธะชัยสาร | ประธานกลุ่มผู้แทนฯ |
| 2. นายธนกร | คล่องใจ | เลขานุการกลุ่มผู้แทนฯ |
| 3. นายเอกชัย | โตมีบุญ | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 4. นายสมพงษ์ | ดาร์กซ์ | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 5. นายสายบัว | อยู่ใหม่ | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 6. นายอำนาจ | เพิ่มความสุข | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 7. นางสาวมนัสนันท์ | ศิริสุขนพเมณี | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 8. นายวินัย | ต่ออาษา | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 9. นายอโณทัย | โตมีบุญ | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |

กลุ่มเลือกตั้งที่ 8 โรงงานสื่อสารบางซื่อ มีผู้แทนสมาชิกฯ จำนวน 1 คน ดังนี้

- | | | |
|-------------|---------------|---------------------|
| 1. นายปรีชา | เอี่ยมบ้านโคก | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
|-------------|---------------|---------------------|

กลุ่มเลือกตั้งที่ 9 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ และโรงงานโยธาบางซื่อ สรรวตรถสถานที่บางซื่อ มีผู้แทนสมาชิกฯ จำนวน 2 คน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|----------|-----------------------|
| 1. นายเกรียงศักดิ์ | อยู่คง | ประธานกลุ่มผู้แทนฯ |
| 2. นายธนระรัตน์ | กิ่งช้าง | เลขานุการกลุ่มผู้แทนฯ |

กลุ่มเลือกตั้งที่ 10 การรถไฟ มีผู้แทนสมาชิกฯ ได้จำนวน 7 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|
| 1. นายฐากร | เพชรมาตย์ | ประธานกลุ่มผู้แทนฯ |
| 2. นายจตุพันธ์ | แจ่มดวง | เลขานุการกลุ่มผู้แทนฯ |
| 3. นายฉัตรชัย | ชูชัยมงคลา | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 4. นายธีรศักดิ์ | ใจอารีย์ | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 5. นางเบญจภรณ์ | ชำนาญภักดิ์ | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 6. นายอดิศักดิ์ | งามแสง | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 7. นางดวงพร | กาญจน์ | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |

กลุ่มเลือกตั้งที่ 11 สถานีอะเชิงเทราตลอดสาย ตะวันออกทั้งหมด มีผู้แทนสมาชิกฯ จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|-----------------------|
| 1. นายสินชัย | อินทะ | ประธานกลุ่มผู้แทนฯ |
| 2. นายธนณัฐ | ภาณุวัฒน์กัลยกร | เลขานุการกลุ่มผู้แทนฯ |
| 3. นายธนิต | เจริญไชย | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 4. นายสมบัติ | เรื่อนงาม | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 5. นายปิยพันธ์ | ชำนาญภักดิ์ | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |

กลุ่มเลือกตั้งที่ 12 กลุ่มผู้เกษียณอายุ มีผู้แทนสมาชิกฯ ได้ จำนวน 12 คน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|
| 1. นายเฉลิมศักดิ์ | สรโยธิน | ประธานกลุ่มผู้แทนฯ |
| 2. นายสมพล | ประสารวุธ | เลขานุการกลุ่มผู้แทนฯ |
| 3. นายนิธินัย | ทังวงศ์ | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 4. นายสุริยันต์ | ทองเชื้อ | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 5. นายอุทิศ | อุไรกุล | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 6. นายวรสันต์ | จารุภูมิ | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 7. นายทวีวัฒน์ | เอมมัส | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 8. นายสุนันท์ | เนตรศาสตร์ | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 9. นายยิ่งยศ | สาริกฤติ | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 10. นายประสิทธิ์ | แสนกาญจนา | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 11. นายสุทัศน์ | สมประดิษฐ์ | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |
| 12. นายมานิต | นาคผุด | ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ |

ประกาศแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก สอ.สร.รฟท.
ชุดที่ 14/2562 สาขาส่วนภูมิภาค 9 สาขา
(อ่านต่อหน้า 10)



ประกาศแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก สอ.สร.รฟท. ชุดที่ 14/2562 (ต่อ)

สาขาส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 9 สาขา 9 เขตเลือกตั้ง มีผู้แทนสมาชิก จำนวน 69 คน แต่ละสาขามีผู้แทนสมาชิก ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 สาขา ปากน้ำโพ มีผู้แทนสมาชิก จำนวน 6 คน ดังนี้

1. นายธนินท์รัฐ ปุณยกุลเศรษฐ์ ประธานสาขาผู้แทนฯ
2. นายมนตรี มีเขียว เลขานุการสาขาฯ
3. นายสมชาย โสมะทัต ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
4. นายมนตรี ปังเกตุ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
5. นายกรกฎ แก้วศิริ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
6. นายสุชา เฉยพ่วง ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

เขตเลือกตั้งที่ 2 สาขา อุดรดิตถ์ มีผู้แทนสมาชิก จำนวน 10 คน ดังนี้

1. นายสุรัตน์ บุญคง ประธานสาขาผู้แทนฯ
2. นายประพงค์ แดงสุวรรณ เลขานุการสาขาฯ
3. นายธวัชชัย คงขลิบ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
4. นายประภากร เอี่ยมอาลัย ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
5. นายเทเวศน์ นาคสนอง ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
6. นายไพโรจน์ อยู่บาง ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
7. นายทนง ปานสมบัติ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
8. นายอำนาจ อุ่นตาล ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
9. นายสมบัติ ไชโย ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
10. นายบุญเชิด อาจบัว ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

เขตเลือกตั้งที่ 3 สาขา ลำปาง มีผู้แทนสมาชิก จำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายประพัฒน์ พัยคฆบุตร ประธานสาขาผู้แทนฯ
2. นายพนิตย์ กันตังกุล เลขานุการสาขาฯ
3. นายสุทัศน์ ธนาชั้นธรรม ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
4. นายยอดชาย สมการ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
5. นายบุญลิว อันสืบสาย ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

เขตเลือกตั้งที่ 4 สาขา แก่งคอย มีผู้แทนสมาชิก จำนวน 6 คน ดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ ดีช่วย ประธานสาขาผู้แทนฯ
2. นายสาคร บัวผาง เลขานุการสาขาฯ
3. นายธีระชัย ชูจอหอ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
4. นายพิชาภพ ชาพรหมมา ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
5. นายสุรียันต์ บรรดิทอง ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
6. นายอดุล ตีลาภเจริญ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

เขตเลือกตั้งที่ 5 สาขา นครราชสีมา มีผู้แทนสมาชิก จำนวน 8 คน ดังนี้

1. นายรังษี อุปแก้ว ประธานสาขาผู้แทนฯ
2. นายทวีชัย โคตรวงศ์ เลขานุการสาขาฯ
3. นายวระชัย โนนม่วง ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
4. นายบพิตร ชัยณรงค์ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
5. นายเอกชัย กตบุญสกุล ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

- 6. นายอติชาติ พลแสน ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 7. นายไกรพิชญ์ นูเฟ็ง ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 8. นายนิคม โพธิ์ทอง ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

เขตเลือกตั้งที่ 6 สาขา อุบลราชธานี มีผู้แทนสมาชิกฯ จำนวน 6 คน ดังนี้

- 1. นายสำเร็จ นากระโทก ประธานสาขาผู้แทนฯ
- 2. นายณรงค์ชัย สังข์นุ่ม เลขานุการสาขาฯ
- 3. นายสุภาพ จังอินทร์ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 4. นายกุศล รัตนาพูนเพิ่ม ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 5. นายอุทัย เสนาะธรรม ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 6. นายสิทธิพงษ์ เกตษา ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

เขตเลือกตั้งที่ 7 สาขา ชุมพร มีผู้แทนสมาชิกฯ จำนวน 8 คน ดังนี้

- 1. นายจักรพันธ์ ทองบุญ ประธานสาขาผู้แทนฯ
- 2. นายสิทธิพร วรกิจ เลขานุการสาขาฯ
- 3. นายณรงค์ ดำนดอน ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 4. นายประจัญ ประสาทพร ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 5. นายพุงศิลป์ สมทบ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 6. นายณัฐวุฒิ พลรักเขตต์ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 7. นายอนุวัตร ลิ้มป้อนกุลชัย ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 8. นายปรีดา เต่าทอง ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

เขตเลือกตั้งที่ 8 สาขา พังงง มีผู้แทนสมาชิกฯ จำนวน 9 คน ดังนี้

- 1. นายสุเชษฐ์ จินทร์คง ประธานสาขาผู้แทนฯ
- 2. นายถาวร บุญเมือง เลขานุการสาขาผู้แทนฯ
- 3. นายทวีศิลป์ ชาวผ่อง ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 4. นายวัชร พระหมเพชร ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

- 5. นายอวยพร คงด้วง ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 6. นายบุญลอย เสนหนู ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 7. นายสำราญ วุฒิมวงศ์ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 8. นายวรรณ หมั่นแก้ว ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 9. นายวิญญู วงษ์เมฆ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

เขตเลือกตั้งที่ 9 สาขา หาดใหญ่ มีผู้แทนสมาชิกฯ จำนวน 11 คน ดังนี้

- 1. นายบรรยงค์ พงศ์ประยูร ประธานสาขาผู้แทนฯ
- 2. นายสาโรจน์ รักจันทร์ เลขานุการสาขาฯ
- 3. นายวิรุฬห์ สะแกคุ้ม ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 4. นายสรวุฒิ พ้อทองคำ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 5. นายวาณิชย์ ฤทธิสมัคร ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 6. นายสุพัฒชัย นະติโย ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 7. นายสมนึก รณศิริ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 8. นายทวีศักดิ์ จิตรานนท์ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 9. นายอัครสิทธิ์ หมั่นศรี ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 10. นายวินัย ชุนศักดิ์ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
- 11. นายปิยะมิตร มณีโชติ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ



อยู่อย่างพอเพียงซี!!

“แล้วชีวิตจะดีเอง”

สวัสดีปีใหม่ครับ สิ่งที่ผมมอบให้คือปรัชญาการดำรงชีวิตหลักคิดที่สำคัญในสังคมทุนนิยมใหม่ครอบโลก (NE-O Liberal Globalization) ปัจจุบันที่บางคนเรียกว่าสังคม “บริโภคนิยม” ที่ถูกสื่อสารพัดที่นายทุนผลิตขึ้น ทั้งภาพทั้งเสียง สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยุคดิจิทัล โฆษณาชวนเชื่อ ขายนินทาฟูมฟ้อไม่จำเป็น ทั้งด้านแพชั่น ด้านสุขภาพ ความงาม ฯลฯ ให้คนเสพข่าวมีกิเลสอยากได้ เมื่อหลายคนทำตามบรรดา ดาราทั้งหลาย ก็กลายเป็นวัฒนธรรมฟูมฟ้อ ใช้จ่ายไม่ยับยั้ง เกินกว่ารายได้ จ่ายซื้อทั้งสดทั้งผ่อน เงินเดือนไม่พอใช้จ่าย หรือแค่เดือนชนเดือนต้องบากหน้าไปกราบกรานนายทุน นอกระบบ หรือบัตรเครดิตสารพัด เริ่มทำงานไม่ค่อยมีหนี้แต่เมื่อทำไป 10 – 15 ปี

หนี้สินล้นพ้นตัว เงินเดือนเพิ่มขึ้นก็ใช้จ่ายมากขึ้น รักษาความเป็นหนี้เอาไว้ตลอดชีวิตการทำงาน มารู้ตัวเมื่ออายุใกล้หกสิบปี เกือบเกษียณแล้ว “สรุปได้ว่ายังทำงาน **ยิ่งจน**” ผู้ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้มีความคิดเช่นนี้ คือว่าคิดผิดอย่างมหันต์ เพราะคิดผิด กำหนดชีวิตผิด ชีวิตจะตกต่ำลำบากในที่สุด เพราะตกเป็นเหยื่อของระบบนายทุนนิยมที่มีเป้าหมายเพื่อกดขี่ขูดรีด ลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนอย่างเป็นทางการเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้ว แต่ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ คือการรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมทุนนิยมสามัญ โดยน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเสด็จพ่อ ร.9 มาปฏิบัติอย่างจริงจัง ตระหนักเสมอว่าเราคือลูกจ้างมีรายได้พอเลี้ยงชีพ หากเดือนละ 15,000 – 18,000 บาท ก็ประมาณ 500 – 600 บาท/วัน

เท่านั้น ควรใช้จ่ายอย่างไรให้พอเหมาะพอควรกับรายได้ เช่น บางคนตีหมาแพะยี่ห้อดังตามปั้มน้ำมัน 50 บาท ต่อแก้ว ถ้าตีเดือนละ 10 แก้ว รายได้ก็หมดแล้วถ้าไม่ตี แต่เก็บใส่กระปุกไว้ ฝากสหกรณ์ได้แล้ว เดือนละ 500 บาท “สหกรณ์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ให้ดอกเบี้ยยถึง 4% ไม่มีที่ไหนในโลกจ่ายค่าดอกเบี้ยยให้คนฝากเงินน้อยกว่า 500 บาท แต่รับดอกสูงถึง 4% เพราะ สอ.สร.รฟท. มีอุดมการณ์สหกรณ์ส่งเสริมให้คนมีรายได้น้อยมีพฤติกรรมออมเป็นประจำ” เพื่อให้เป็นวิถีชีวิตของสมาชิก และเมื่อมีเงินออมก็จะเป็นหนี้หุุดซื้อของ



สมศักดิ์ โกศัยสุข

ฟุ่มเฟือย เมื่อมีกิจกรรมทางสังคม ยังมีเงินไปบริจาคเพื่อสังคมหรือช่วยเหลือผู้อื่น เข้าหลักการที่ว่า “ช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” (ONE FOR ALL AND ALL FOR ONE) คนคนที่ใช้จ่ายแบบคนรวยจะผูกขาดความยากจนไปตลอดกาล แต่เมื่อนำหลักคิดแบบอุดมการณ์สหกรณ์มาเป็นวิถีชีวิต ชีวิตของท่านดีขึ้น อยู่อย่างพอเพียง กินพอดี อยู่พอดี มีสุข ชีวิตมั่นคงตลอดกาล ขอให้ทุกท่านลองปฏิบัติ แล้วจะเห็นชัดถึงประโยชน์ที่ท่านได้รับ

สมศักดิ์ โกศัยสุข
ประธานที่ปรึกษา สอ.สร.รฟท.

“สหกรณ์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ให้ดอกเบี้ยยถึง 4% ไม่มีที่ไหนในโลกจ่ายค่าดอกเบี้ยยให้คนฝากเงินน้อยกว่า 500 บาท แต่รับดอกสูงถึง 4% เพราะ สอ.สร.รฟท. มีอุดมการณ์สหกรณ์ส่งเสริมให้คนมีรายได้น้อยมีพฤติกรรมออมเป็นประจำ”

สมาคมภาพนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอธ.)

• จำนวนสมาชิกทั้งหมด	ตั้งแต่ ปี 2554 - 19 ธันวาคม 2561	2,055 ราย
• จำนวนสมาชิกลาออก	ตั้งแต่ ปี 2554 - 19 ธันวาคม 2561	109 ราย
• จำนวนสมาชิกเสียชีวิต	ตั้งแต่ ปี 2554 - 19 ธันวาคม 2561	70 ราย
• จำนวนสมาชิกคงเหลือ	ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561	1,876 ราย

สมาคมภาพนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

• จำนวนสมาชิกทั้งหมด	ตั้งแต่ ปี 2554 - 19 ธันวาคม 2561	717 ราย
• จำนวนสมาชิกลาออก	ตั้งแต่ ปี 2554 - 19 ธันวาคม 2561	41 ราย
• จำนวนสมาชิกเสียชีวิต	ตั้งแต่ ปี 2554 - 19 ธันวาคม 2561	20 ราย
• จำนวนสมาชิกคงเหลือ	ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561	656 ราย



โครงการสัมมนาวิชาการ สอ.สร.รฟท.

“หลักสูตรมาภิบาลกับการควบคุมภายใน”

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักสูตรมาภิบาลกับการควบคุมภายใน” ให้กับที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สอ.สร.รฟท. และมีคณะกรรมการดำเนินการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายวิทยากร โดย คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตรมาภิบาลกับการควบคุมภายใน” โครงการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้.



คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข - ประธานที่ปรึกษา



คุณประทีป โสภณวงศ์ - ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย



คุณกัญญา เรือนเพ็ชร - ประธานกรรมการ



คุณศรณยา สุวรรณพฤกษ์ - ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย





ธนาคารออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สอ.สร.รพท.



ประเภทบัญชี	ระยะเวลา	ดอกเบี้ย (%)	เงื่อนไข
ออมทรัพย์	ไม่กำหนด	1.50	ฝากตั้งแต่วันที่ 100 บาท ขึ้นไป
	3 เดือน	1.75	ฝากตั้งแต่วันที่ 1,000 บาท ขึ้นไป
	6 เดือน	2.00	ฝากตั้งแต่วันที่ 5,000 บาท ขึ้นไป
	12 เดือน	2.50	ฝากตั้งแต่วันที่ 5,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10,000 บาท
	12 เดือน	2.75	ฝากตั้งแต่วันที่ 10,000 บาท ขึ้นไป
	24 เดือน	3.00	ฝากตั้งแต่วันที่ 5,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50,000 บาท
	24 เดือน	3.25	ฝากตั้งแต่วันที่ 50,000 บาท ขึ้นไป
ออมทรัพย์พิเศษ เกษียณเพิ่มสุข	12 เดือน	3.75	ฝากตั้งแต่วันที่ 1,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
	3 เดือน	2.00	ฝากตั้งแต่วันที่ 1,000 บาท ขึ้นไป
ฝากประจำ	6 เดือน	2.25	ฝากตั้งแต่วันที่ 5,000 บาท ขึ้นไป
	12 เดือน	2.75	ฝากตั้งแต่วันที่ 5,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10,000 บาท
	12 เดือน	3.00	ฝากตั้งแต่วันที่ 10,000 บาท ขึ้นไป
	24 เดือน	3.25	ฝากตั้งแต่วันที่ 5,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50,000 บาท
	24 เดือน	3.50	ฝากตั้งแต่วันที่ 50,000 บาท ขึ้นไป
	24 เดือน	4.00	ฝากตั้งแต่วันที่ 500 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10,000 ต่อเดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รพท.) THE STATE RAILWAY WORKERS' UNION SAVING AND CREDIT COOPERATIVE OF THAILAND LIMITED

อาคาร 4 ฝ่ายบริหารบุคคล (ด้านฝึกอบรม) หมู่ที่ 1 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0 2537 9140 , 0 2936 0400 ต่อ 13 , 17 , 19-20 โทรสาร 0 2936 0400 ต่อ 21